

**สรุปเหตุการณ์และผลประกอบการครั้งแรกของปี 2564****สรุปเหตุการณ์ในงวดครั้งแรกของปี 2564**

เมื่อเดือนมิถุนายน ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2564 จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1.8 เนื่องจากการระบาดระลอก 3 ของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและความต้องการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะตลาดแรงงานในธุรกิจบริการและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับผลกระทบมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเอไอเอส เนื่องจากลูกค้าหลักของเอไอเอสคือผู้บริโภคภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวที่ชะลอการเดินทางออกไป

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ราคาหลักทรัพย์ของอินทัชอยู่ที่ 65 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 ที่ 56.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 ซึ่งราคาหลักทรัพย์ของอินทัชได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("กัลฟ์") ประกาศทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์อินทัชทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำค่าเสนอซื้อเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และเมื่อรวมกับผลตอบแทนจากเงินปันผล ทำให้ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนอินทัชอยู่ที่ร้อยละ 18 สูงกว่าผลตอบแทนจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงร้อยละ 8.4 ทั้งนี้เป้าหมายระยะยาวของอินทัชคือการสร้างผลตอบแทนรวมให้สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ในแต่ละปี เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิให้เพิ่มขึ้นเป็น 320,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 ซึ่งการเติบโตของผลตอบแทนและมูลค่าของบริษัทดังกล่าวมาจากการบริหารสินทรัพย์และการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างมีอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล

ผลประกอบการครั้งแรกของปี 2564

อินทัช มีกำไรสุทธิ 5,474 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากครั้งแรกของปี 2563 เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเอไอเอสและไทยคมลดลง โดยส่วนแบ่งกำไรจากเอไอเอสลดลงเพียงร้อยละ 1 ซึ่งเอไอเอสยังคงเน้นการลงทุนในโครงข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีการใช้งบลงทุนในช่วงครั้งแรกของปี 2564 ที่ประมาณ 11,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการให้บริการ 5G ที่มีลูกค้าในปัจจุบันกว่า 1 ล้านราย ขณะที่ไทยคม มีส่วนแบ่งผลกำไรลดลงถึงร้อยละ 90 เนื่องจากการรับรายการพิเศษจากเงินชดเชยในไตรมาสที่ 2/2563 ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าว ส่วนแบ่งผลกำไรปกติยังคงปรับลดลงเนื่องจากลูกค้าบางรายได้ลดการใช้งานดาวเทียม ทั้งดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรรดแบนด์ ในขณะที่ไทยคมได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังมีผลขาดทุนอยู่ ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอสและไทยคมสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

เอไอเอส มีผลกำไรสุทธิในงวดครั้งแรกของปี 2564 ที่ 13,685 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการให้บริการหลักลดลง ขณะเดียวกันค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในอนุญาตคลื่นความถี่ 700MHz และ 26GHz ที่ได้รับในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากการขยายโครงข่าย 4G และ 5G สูงขึ้น ซึ่งเอไอเอสสามารถขยายโครงข่าย 5G ได้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 25 ของประชากร อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการจำกัดการเคลื่อนที่จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การใช้จ่ายทางการตลาดลดลงพร้อมกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยรายได้จากการให้บริการหลักลดลงเนื่องจากรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงร้อยละ 2.4 ซึ่งเกิดจากกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว ประกอบกับการแข่งขันทางด้านราคาที่ยืนยงขึ้น ได้กดดัน ARPU ให้ลดลง อย่างไรก็ตาม จำนวนลูกค้าทั้งระบบเดิมเงินและรายเดือนยังคงเติบโตขึ้น ทางด้านรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงเติบโตสูงถึงร้อยละ 19 เนื่องจากความต้องการใช้งานเพื่อเรียนหรือทำงานออนไลน์ยังคงสูงอยู่จึงทำให้จำนวนผู้ใช้งานยังคงเติบโตต่อเนื่อง ถึงแม้ ARPU จะลดลงร้อยละ 6 จากความนิยมในแพ็คเกจราคาเริ่มต้น นอกจากนี้ ความต้องการใช้งานของลูกค้าองค์กรทางด้านบริการ Cloud Data center และ ICT ยังคงเติบโตร้อยละ 12

ประมาณการปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลง โดย

เป้าหมายประมาณการ	ประมาณการเดิม	ประมาณการใหม่
การเติบโตของรายได้จากการให้บริการหลัก	เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ	ทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อย
อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ	ทรงตัว
CAPEX (ไม่รวมค่าคลื่นความถี่)	25,000-30,000 ล้านบาท	25,000-30,000 ล้านบาท

อินทัชยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเอไอเอสที่ ร้อยละ 40.44 และรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น

ไทยคม มีผลกำไรสุทธิในงวดครั้งแรกของปี 2564 ที่ 70 ล้านบาท ลดลงจากผลกำไรสุทธิ 695 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการรับรายการพิเศษจากเงินชดเชยในปีก่อน ในขณะที่งวดครั้งแรกของปีนี้ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เพิ่มขึ้น และมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า พลิกจากส่วนแบ่งกำไรในปีก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ไทยคมมีรายได้จากการขายและให้บริการในงวดครั้งแรกของปี 2564 ที่ 1,584 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากดาวเทียมแบบทั่วไปลดลงร้อยละ 13 จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และการลดการใช้งานของลูกค้าในประเทศ ขณะเดียวกัน รายได้จากดาวเทียมบรรดแบนด์ลดลงร้อยละ 15 จากการใช้งานลดลงของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งอัตราการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไป ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ร้อยละ 64 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63 ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 และอัตราการใช้งานดาวเทียมบรรดแบนด์อยู่ที่ร้อยละ 18 ลดลงจากร้อยละ 19 ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 ขณะที่ต้นทุนจากการขายและให้บริการลดลงตามการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมเป็นหลัก



อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงินของไทยคมยังคงแข็งแกร่ง โดยได้ทยอยชำระหนี้ระยะยาวคืนตามกำหนดเวลา ทำให้เงินกู้ยืม ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ลดลงจากสิ้นปี 2563 มาอยู่ที่ 3,786 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนทุนในระดับเดิมที่ 0.34 เท่า โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ไทยคมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนชั่วคราวหรือสินทรัพย์ทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ทั้งสิ้น 7,265 ล้านบาท ซึ่งทำให้ไทยคมมีความพร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าของไทยคม:

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าของไทยคมประกอบด้วย แอลทีซี เนชั่นสเปซ และ เอทีไอ โดยมีผลขาดทุนรวมงวดครึ่งแรกของปี 2564 ที่ 20 ล้านบาท เนื่องจากแอลทีซีได้รับผลกระทบของโรคโควิด 19 และการจำกัดการเคลื่อนที่ ทำให้การดำเนินงานลดลง ขณะที่ เนชั่นสเปซ และ เอทีไอ มีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ

โครงการอินเวนท์:

สำหรับครึ่งแรกของปี 2564 อินเวนท์ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท โคนิคเคิล จำกัด และมีการตีมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มทุนในบริษัท แอ็กซินัน พีทีอี ลิมิตเต็ด หรือ อิกลู จากการระดมทุนรอบใหม่ รวมทั้ง ได้รับเงินกู้ยืมคืนจากบริษัทสตาร์ทอัพรายหนึ่ง จึงทำให้มูลค่าการลงทุนในโครงการอินเวนท์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ 1,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จาก 975 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563

สำหรับโครงการ Venture Builder ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซึ่งอินเวนท์มีความตั้งใจให้การสนับสนุนในหลากหลายด้าน อาทิ เงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคม และการเชื่อมต่อเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและเป็น Mega Trend คือ ธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech) เนื่องจากมีการตระหนักถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลตัวเองเพื่อให้ปราศจากโรคภัย จึงเป็นโอกาสให้แก่อินเวนท์ในการทำธุรกิจใหม่ ปัจจุบันได้คัดเลือกทีมที่น่าสนใจและตรงกับเป้าหมายการลงทุนของอินเวนท์ได้จำนวน 3 ทีม ซึ่งอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคาดว่าจะการพัฒนาจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2564

โครงการ Venture Builder ภายใต้การลงทุนใน HealthTech จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการทางด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยี 5G และเครือข่ายของอินเวนท์ จะสามารถเป็นตัวกลางที่ช่วยผนวกบุคลากรทางการแพทย์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ดีและแม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงหรือกระจายการรักษาพยาบาลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ปัจจุบัน อินเวนท์ให้ความสำคัญกับการลงทุนในกลุ่ม HealthTech EdTech และ FinTech โดยมุ่งลงทุนในธุรกิจที่สามารถนำมา synergy กับกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวไม่ได้จำกัดเพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตการลงทุนสตาร์ทอัพในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอินเวนท์เพื่อเข้าถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีคลาวด์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Solutions) ต่าง ๆ

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: ในงวดครึ่งแรกของปี 2564 อินเวนท์มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทรวม จำนวน 5,564 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของผลกำไรของไทยคมเป็นหลัก สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ที่ 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากงวดครึ่งแรกของปี 2563 จากค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังคงอยู่ภายใต้ประมาณการอยู่ที่ 300-400 ล้านบาท สำหรับปี 2564

อัตราการจัดเงินปันผล: ปัจจุบันอินเวนท์มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทรวมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของอินเวนท์อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากอินเวนท์ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออินเวนท์ด้วย

ทั้งนี้โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส (ADVANC) และไทยคม (THCOM) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ



เหตุการณ์สำคัญ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือวิธีอื่นใด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 อินทัชได้รับทราบการแสดงความคิดเห็นของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเพื่อขอรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อครอบงำกิจการจากกัลฟ์ โดยกัลฟ์ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของอินทัช โดยสมัครใจแบบ มีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 65 บาท รายละเอียดปรากฏในหนังสือแจ้งข่าวของกัลฟ์ ที่ CS09/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 อินทัชได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) จากกัลฟ์ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยกัลฟ์จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ อินทัชได้จัดทำความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นของอินทัช เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของอินทัช โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อินทัชได้ส่งสำเนาความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และสำเนารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดระลอกใหม่ในไตรมาส 2 ที่กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ส่งผลให้มีการปรับลดราคาของแพ็คเกจการใช้งานดาต้าแบบไม่จำกัดปริมาณ (unlimited data plan) ในกลุ่มราคาระดับล่าง ตัวอย่างเช่น แพ็คเกจราคา 150 บาท ที่ความเร็ว 4mbps และแพ็คเกจราคา 200 บาท ที่ความเร็ว 10mbps ซึ่งปรับราคาลงจากเดิม 50-100 บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นการปรับราคาลงไปสู่ระดับเดียวกันกับเมื่อช่วงครึ่งปีแรกของปีก่อน ซึ่งการปรับราคานี้มีผลในพื้นที่หลากหลายจังหวัดเพื่อสนับสนุนการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อน้อยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัว

สำหรับตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความต้องการจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นที่ต้องกลับมาทำงานและเรียนจากที่บ้าน อันเนื่องจากการจำกัดการเดินทางและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ระดับราคาเริ่มต้นของแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงอยู่ประมาณ 400 บาท ผู้ให้บริการยังคงเน้นการเสริมบริการด้านอื่น ๆ เช่น บริการไอทีที่รี และบริการแพ็คเกจมือถือ รวมในแพ็คเกจรายเดือนเพื่อเสริมระดับ ARPU

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 43.2 ล้านราย ซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิ 466,600 เลขหมาย จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยลูกค้ายังคงแนวโน้มเปลี่ยนบริการจากระบบเดิมเงินไปยังรายเดือน ทำให้ฐานลูกค้ารายเดือนเติบโตร้อยละ 3.3 จากไตรมาสก่อน และมี ARPU อยู่ที่ 471 บาท ลดลงร้อยละ 1.8 ฐานฐานลูกค้าระบบเดิมเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 114,900 ราย จากลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นชดเชยกับการลดลงของการใช้งานซิมเฉพาะกลุ่มที่สูงขึ้นมาในไตรมาสก่อน การแข่งขันด้านราคาในแพ็คเกจดาต้าแบบใช้งานไม่จำกัดยังคงกดดันระดับ ARPU ของลูกค้าระบบเดิมเงินลดลงร้อยละ 5.5 จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 142 บาท ในส่วนของลูกค้าที่สมัครใช้บริการ 5G มีจำนวนรวม 1 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.6 ของฐานลูกค้ารายเดือน

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตสูงจากกระแสการทำงานและเรียนจากบ้านท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เอไอเอสไฟเบอร์มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 104,000 รายในไตรมาสนี้ โดย ARPU ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนเป็น 458 บาท เนื่องจากระดับราคาของแพ็คเกจเริ่มต้นยังคงอยู่ที่ 399 บาทสำหรับความเร็ว 200Mbps เอไอเอสไฟเบอร์เน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพของบริการที่เหนือกว่าและการให้แพ็คเกจที่เหมาะสมรวมหลากหลายบริการที่ครอบคลุมให้แก่ลูกค้า เช่น การรับประกันคุณภาพบริการแก้ไขปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง และความตรงต่อเวลาในการนัดหมาย

สำหรับธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และคอนเทนต์บิวดีโอแพลตฟอร์ม

ในไตรมาส 2/2564 เอไอเอสมีความร่วมมือสำคัญ ได้แก่ (1) การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Microsoft เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจ Cloud โดยอาศัยความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อเสริมศักยภาพของสินค้าและบริการ (2) ความร่วมมือกับ Disney+ Hotstar ผู้ให้บริการคอนเทนต์บิวดีโอแพลตฟอร์ม ซึ่งเอไอเอสได้รับสิทธิ์ในการให้บริการแพ็คเกจพิเศษและทำการตลาดกับลูกค้าในประเทศไทย โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของบริการให้กับลูกค้า เพื่อส่งเสริมการเติบโตของรายได้ทั้งในเชิงคอนเทนต์และรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจดาวเทียม

ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ดาวเทียมแบบทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 มีอัตราการให้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมอยู่ที่ระดับร้อยละ 64 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 และ ณ สิ้นไตรมาส 2/2563

สำหรับการให้บริการดาวเทียมบรรดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการให้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับร้อยละ 18 ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาสที่ผ่านมา และลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 19 ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 โดยมีสาเหตุมาจากการลดระดับการใช้งานแบนด์วีจจากลูกค้าผู้ใช้บริการต่างประเทศ

**ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย**

ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 กลุ่มแอลทีซี มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ รวมทั้งสิ้น 1.76 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.71 ล้านราย และจำนวน 1.51 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 และ ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 ตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผลของอินทัช

ที่ประชุมคณะกรรมการของอินทัช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.23 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 กันยายน 2564

ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน						
	2/2563		1/2564		2/2564	%YoY	%QoQ	2563	2564	%YoY		
ธุรกิจของบริษัท	(66)	-2%	(76)	-3%	(70)	-2%	6%	(128)	-2%	(145)	-3%	13%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	2,832	95%	2,687	101%	2,847	101%	1%	5,576	97%	5,535	101%	-1%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศ	205	7%	46	2%	(17)	-1%	-108%	286	5%	29	1%	-90%
ธุรกิจอื่น	9	0%	3	0%	53	2%	489%	(14)	0%	55	1%	493%
กำไรสุทธิรวม	2,980	100%	2,660	100%	2,813	100%	-6%	5,720	100%	5,474	100%	-4%
กำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ *	2,776	93%	2,598	98%	2,784	99%	0%	5,458	95%	5,383	98%	-1%

* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากการพิเศษของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศ เช่น รายได้จากเงินชดเชย การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

กำไรสุทธิรวมของกลุ่มอินทัช ในไตรมาส 2/2564 มีกำไรสุทธิรวม จำนวน 2,813 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน และสำหรับงวดหกเดือนของปี 2564 มีกำไรสุทธิรวม จำนวน 5,474 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศ เนื่องจากในไตรมาส 2/2563 มีการรับรู้รายได้จากเงินชดเชยสุทธิกับการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น หากไม่รวมรายได้เงินชดเชยดังกล่าว ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศในปีนี้ลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้ที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวมและกำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และร้อยละ 7 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ โดยมีสาเหตุหลักจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ**ธุรกิจของบริษัท**

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	2/2563		1/2564		2/2564	%YoY	%QoQ	2563	2564
ค่าใช้จ่าย	(80)	(84)	(78)	-3%	-7%	(151)	(162)	7%	
อื่น ๆ*	14	8	8	-43%	0%	23	17	-26%	
ขาดทุนสุทธิ	(66)	(76)	(70)	6%	-8%	(128)	(145)	13%	

* ไม่รวมผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน ซึ่งถูกนำไปแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการของธุรกิจอื่น

ขาดทุนสุทธิของอินทัช ในไตรมาส 2/2564 และสำหรับงวดหกเดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และร้อยละ 13 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ตามการลดลงของอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของอินทัชสำหรับงวดหกเดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าปรึกษา สุทธิกับการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 ขาดทุนสุทธิของอินทัชลดลงร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 85 โรงพยาบาล ใน 28 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของโควิด 19



ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2563	1/2564	2/2564	%YoY	%QoQ	2563	2564	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน								
กลุ่มเอไอเอส ดามวารีส่วนโตเลีย	2,832	2,687	2,847	1%	6%	5,576	5,535	-1%

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและจากไตรมาสที่ผ่านมา แม้จะมีการชะลอตัวของรายได้ แต่ก็มีการควบคุมต้นทุนที่ดี โดยงวดหกเดือนของปี 2564 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

รายได้จากขายและการให้บริการในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2563 จากยอดขายเครื่องโทรศัพท์ที่สูงขึ้น แต่ลดลงจากไตรมาส 1/2564 จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากผลของการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมทั้ง สภาวะการแข่งขันในตลาด สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ ARPU ลดลงจากความนิยมของลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจระดับราคาเริ่มต้นที่มีราคาต่ำ และเมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนของปี 2563 รายได้จากขายและการให้บริการลดลงจากผลกระทบด้านสภาวะเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในไตรมาส 2 การแข่งขันด้านราคาและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำยังคงกดดันให้รายได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยได้แรงหนุนจากความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ลดลงจากไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของต้นทุนขายตามการลดลงของรายได้จากการขาย และลดลงจากไตรมาส 2/2563 ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับโอทีตามปริมาณการใช้งาน สำหรับต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการสำหรับงวดหกเดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงข่าย แม้ว่ารายได้จะชะลอตัวลง แต่เอไอเอสยังคงดำเนินแผนการลงทุนขยายโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 และจากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของใบอนุญาตคลื่นใหม่

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับไตรมาส 2/2564 และงวดหกเดือนของปี 2564 ลดลงจากปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากการลดลงของแคมเปญและกิจกรรมการตลาดจากสถานการณ์โควิด 19 และค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้เสียที่ลดลง

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจในตลาดประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2563	1/2564	2/2564	%YoY	%QoQ	2563	2564	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	873	788	796	-9%	1%	1,838	1,584	-14%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(537)	(523)	(523)	-3%	0%	(1,068)	(1,046)	-2%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(126)	(126)	(127)	1%	1%	(265)	(254)	-4%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(105)	(205)	(233)	122%	14%	(410)	(438)	7%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	17	(15)	(4)	-124%	-73%	20	(20)	-200%
รายได้อื่น	671	87	41	-94%	-53%	737	128	-83%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(223)	151	71	132%	-53%	15	222	1,380%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(72)	(45)	(62)	-14%	38%	(172)	(106)	-38%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	498	112	(41)	-108%	-137%	695	70	-90%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอื่น	205	46	(17)	-108%	-137%	286	29	-90%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอื่น *		1	(46)	-4,700%	188%		(62)	-358%

* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการพิเศษของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เช่น รายได้จากเงินชดเชย การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม ในไตรมาส 2/2564 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 42 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2564 ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายการบริหารที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง แม้ว่า รายได้จากขายและการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปเพิ่มขึ้นตามการทำงานที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าต่างประเทศ

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนทั้งไตรมาสเดียวกันและงวดหกเดือน ผลการดำเนินงานในปีนี้ลดลงโดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 2/2563 มีการรับรู้รายได้จากเงินชดเชยสุทธิกับการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น หากไม่รวมรายได้เงินชดเชยดังกล่าว ผลการดำเนินงานของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในตลาดต่างประเทศในไตรมาสนี้และงวดหกเดือนของปีนี้ลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้ที่ลดลงเนื่องจากจากการยุติการใช้บริการของลูกค้าต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากการปิดระวางดาวเทียมไทยคม 5 และการลดการใช้งานของลูกค้าบรอดแบนด์ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษากฎหมายที่เพิ่มขึ้น



ธุรกิจอื่น

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2563	1/2564	2/2564	%YoY	%QoQ	2563	2564	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	57	-	-	-100%	n/a	83	-	-100%
ต้นทุนการให้บริการ	(49)	-	-	-100%	n/a	(69)	-	-100%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(3)	(2)	(3)	0%	50%	(27)	(4)	-85%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน และกำไรจาก การวัดมูลค่าเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	-	-	51	100%	100%	(4)	51	1,375%
รายได้อื่น	7	8	6	-14%	-25%	14	13	-7%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1)	(1)	-	-100%	-100%	(7)	(2)	-71%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	11	5	54	391%	980%	(10)	58	680%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอื่นที่	9	3	53	489%	1,667%	(14)	55	493%

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และธุรกิจภายใต้โครงการ อินเวนท์ โดยในไตรมาส 2/2564 บริษัทแห่งหนึ่งในโครงการร่วมลงทุนได้รับเงินเพิ่มทุนจากผู้ลงทุนอื่น อินเวนท์จึงรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน จำนวน 51 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 กลุ่มอินเวนท์ได้หยุดดำเนินธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และเริ่มดำเนินธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในไตรมาส 3/2563

สรุปฐานะการเงิน

ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,843	5%	2,468	5%	(375)	-13%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	7,269	14%	8,265	15%	996	14%
ลูกหนี้การค้า	1,525	3%	1,350	3%	(175)	-11%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	853	2%	905	2%	52	6%
สินค้างเหลือ	55	0%	88	0%	33	60%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	473	1%	442	1%	(31)	-7%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	898	2%	839	2%	(59)	-7%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค่า	32,687	62%	33,948	63%	1,261	4%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	975	2%	1,084	2%	109	11%
อาคารและอุปกรณ์	3,108	6%	2,920	5%	(188)	-6%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	560	1%	160	0%	(400)	-71%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,391	3%	1,318	2%	(73)	-5%
รวมสินทรัพย์	52,637	100%	53,787	100%	1,150	2%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,674	5%	2,684	5%	10	0%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	5%	2,890	5%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	880	2%	1,009	2%	129	15%
เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,231	2%	1,093	2%	(138)	-11%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	821	2%	824	2%	3	0%
รวมหนี้สิน	8,496	16%	8,500	16%	4	0%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	44,141	84%	45,287	84%	1,146	3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	52,637	100%	53,787	100%	1,150	2%

* บางรายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์



สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนของปี 2564 สหพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการนำเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าลดลงจากการเรียกเก็บหนี้ค้างชำระคืนได้ ส่วนอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในงวดหกเดือนของปี 2564

หนี้สินของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2563 โดยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย สหพันธ์กับการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดเวลา

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากสิ้นปี 2563 จากผลการดำเนินงานงวดหกเดือนของปี 2564 ของกลุ่มอินทัช สหพันธ์กับการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.1 เท่า ลดลงจาก 2.7 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย ซึ่งจะถึงกำหนดชำระในไตรมาส 3/2564 โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชสำหรับงวดหกเดือนของปี 2564 ลดลง 375 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น รวมถึง การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม สหพันธ์กับเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน และเงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้อย่างเหมาะสม

สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 เพื่อรองรับการขายสินค้าของธุรกิจดาวเทียม โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาตลาดต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในงวดหกเดือนของปี 2564 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 72.7 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากงวดหกเดือนของปี 2563 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 14.2 ลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.2 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2563 ทั้งนี้ กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการชำระอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาวะผูกพันและภาวะผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มอินทัชได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เรื่อง ภาวะผูกพันหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร รวมถึง เหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช



รายงานของผู้สอบบัญชี

สรุปได้ดังนี้ ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสำคัญ

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทวิซ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	451	1%	474	1%	23	5%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,746	4%	1,759	4%	13	1%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	35,891	92%	36,947	92%	1,056	3%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	975	2%	1,084	3%	109	11%
สินทรัพย์อื่น	73	0%	62	0%	(11)	-15%
รวมสินทรัพย์	39,136	100%	40,326	100%	1,167	3%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินอื่น	211	1%	169	0%	(42)	-20%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	38,925	99%	40,157	100%	1,232	3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	39,136	100%	40,326	100%	1,190	3%

* หมายเหตุการสุจริตประเภทใหม่ เกี่ยวกับการปรับเทียบและการวิเคราะห์

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2563	1/2564	2/2564	%YoY	%QoQ	2563	2564	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน								
บริษัทย่อย	212	47	(16)	-108%	-134%	268	29	-89%
บริษัทร่วม	2,832	2,687	2,847	1%	6%	5,576	5,535	-1%
รายได้อื่น	15	9	60	300%	567%	26	70	169%
รวมรายได้	3,059	2,743	2,891	-5%	5%	5,870	5,634	-4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	(60)	(65)	(60)	0%	-8%	(114)	(125)	10%
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(20)	(19)	(18)	-10%	-5%	(37)	(37)	0%
รวมค่าใช้จ่าย	(80)	(84)	(78)	-3%	-7%	(151)	(162)	7%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	2,979	2,659	2,813	-6%	6%	5,719	5,472	-4%
ต้นทุนทางการเงิน	(1)	(1)	(1)	0%	0%	(3)	(2)	-33%
กำไรสุทธิ	2,978	2,658	2,812	-6%	6%	5,716	5,470	-4%



งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2563	1/2564	2/2564	%YoY	%QoQ	2563	2564	%YoY
รายได้จากการขายและบริการ	927	788	796	-14%	1%	1,916	1,584	-17%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในารร่วมค้า	17	(15)	(4)	-124%	-73%	16	(20)	-225%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,832	2,687	2,847	1%	6%	5,576	5,535	-1%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	151	71	100%	-53%	15	222	1,380%
รายได้อื่น	691	103	106	-85%	3%	774	209	-73%
รายได้รวม	4,467	3,714	3,816	-15%	3%	8,297	7,530	-9%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(586)	(523)	(523)	-11%	0%	(1,137)	(1,046)	-8%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(126)	(126)	(127)	1%	1%	(265)	(254)	-4%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(6)	(3)	(3)	-50%	0%	(13)	(6)	-54%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(141)	(247)	(272)	93%	10%	(496)	(518)	4%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(223)	-	-	-100%	n/a	-	-	n/a
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(37)	(40)	(39)	5%	-3%	(72)	(79)	10%
รวมค่าใช้จ่าย	(1,119)	(939)	(964)	-14%	3%	(1,983)	(1,903)	-4%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,348	2,775	2,852	-15%	3%	6,314	5,627	-11%
ต้นทุนทางการเงิน	(47)	(41)	(40)	-15%	-2%	(102)	(81)	-21%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,301	2,734	2,812	-15%	3%	6,212	5,546	-11%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(26)	(6)	(22)	-15%	267%	(79)	(28)	-65%
กำไรสุทธิ	3,275	2,728	2,790	-15%	2%	6,133	5,518	-10%
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่ปันของบริษัทยักษ์ใหญ่	2,980	2,660	2,813	-6%	6%	5,720	5,474	-4%
ส่วนที่ปันของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	295	68	(23)	-108%	-134%	413	44	-89%
กำไรสุทธิ	3,275	2,728	2,790	-15%	2%	6,133	5,518	-10%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ล้านบาท

แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม

รับเงินปันผล	4,426
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	895
ลูกหนี้ เงินทดรองจ่าย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	149
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	10

การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม

เงินปันผลจ่าย	4,457
จ่ายคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่า	255
เงินสละจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	58
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	10
จ่ายดอกเบี้ย	78
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	997

กระแสเงินสดรวมลดลง

375

รวม

5,855

5,855

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2563	2564	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	68.9	72.7	3.8
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.7	2.1	(0.7)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ (%)	16.1	14.2	(2.0)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	11.3	10.3	(1.0)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ (เท่า)	0.3	0.2	(0.0)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ (เท่า)	0.1	0.1	(0.0)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.78	1.71	(0.07)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.38	12.26	0.88

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยอิงจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอดีต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของ บริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่าจะ" "ตั้งเป้าไว้" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนไว้" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายที่เหมือนกัน เป็นต้น แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกต้องก็ตาม ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงได้